



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ โดยประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้กำหนดการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

๑. นายไกรเดช ไกรสกุล
๒. นายถนอม เลขาพันธ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัว นำเสนอวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ตามลำดับข้างต้น ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. ต่อคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้

๑. แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา คนละไม่เกิน ๓๐ นาที และเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามได้ไม่เกิน ๓๐ นาที ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ เริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ คนละไม่เกิน ๓๐ นาที ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ เริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งไปที่ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ โดยนำส่งผ่าน ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมบุญ สว่างวรชาติ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช